

## ปรับสมดุลโตะทำงาน ตามราศี

🕒 นำเสนอเมื่อ 16 ก.พ. 2552

### ราศีเมษ (ARIES) 21 มี.ค. - 20 เม.ย.

ดาวเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งการทำงานเด่นมาก ๆ อาจมีเรื่องตึงเครียดทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้เป็นเจ้านายบอยหนอย ฉะนั้น ควรจะหาเพชรคริสตัลสีแดงมาวางบนโตะทำงาน เพื่อสะท้อนเรื่องหงุดหงิดเหนื่อยใจออกไป และให้หาเทียนหอมสวย ๆ มาจัดวางเพื่อกระตุ้นความรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงาน

### ราศีพฤษภ (TAURUS) 21 เม.ย. - 21 พ.ค.

ดาวแห่งการขยับขยายเปลี่ยนแปลงเริ่มทำงานมากขึ้น นั่นเท่ากับว่าคุณน่าจะมีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ ๆ แต่ก็มักจะเจอเรื่องติดขัด ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรจะเป็น ให้หาภาพภูเขาขาววางหลังโตะทำงาน และกระตุ้นโชคदानการเปลี่ยนแปลงด้วยเสื้อผ้าที่มีสีชมพู และน้ำตาล

### ราศีเมถุน (GEMINI) 22 พ.ค. - 21 มิ.ย.

มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน หรือได้รับมอบหมายงานโปรเจกต์ใหม่ ๆ แต่จะมีดาวแห่งความซีเกียจทำงานอยู่เหมือนกัน เท่ากับว่าคุณอาจถูกตำหนิจากการทำงานที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบเอาได้ด้วย กระตุ้นความกระตือรือร้น ด้วยการเนนแสงสว่าง หาโคมไฟ หรือเซียงเทียนเก๋ ๆ มาวางประดับ เพื่อใช้กระตุ้นพลังงานแห่งความขยัน

### ราศีกรกฎ (CANCER) 22 มิ.ย. - 22 ก.ค.

การทำงานกับหัวหน้า ดูราบรื่น ไร้คลื่นลม แถมจะได้ผลงานเต็ม ๆ อีกต่างหาก แต่การทำงานกับลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงานดูไม่ค่อยราบรื่นมากนัก มีภาวะถูกกลั่นแกล้งเอาได้ เช็กดูเก้าอี้ที่นั่งทำงานว่าเราไม่ได้นั่งหลังลอย และไม่มีมูมเสามาชนกับตำแหน่งที่นั่ง และถ้าจะให้ดี ลองหาน้ำลนอันเล็ก ๆ สวย ๆ มาวางไว้ที่โตะทำงานเพื่อกระตุ้นโชคด้านนะค่ะ

### ราศีสิงห์ (LEO) 23 ก.ค. - 23 ส.ค.

โอกาสด้านการงานมีเข้ามา มาก มีทั้งงานนอก งานใน เรียกได้ว่าล้นมือเต็มไปหมดเลย โดยเฉพาะใครที่ทำงานกับคนต่างชาติ ต่างภาษา จะมีผลงานอันได้หน้าเอา มาก ๆ กระตุ้นโชคด้วยการหารูปภาพดอกทานตะวันมาประดับบริเวณโตะทำงาน และให้หาผ้าคลุมไหล่เก๋ ๆ

มาติดที่ทำงานอยู่เสมอ เพื่อกระตุ้นโชคด้านการปรับตัวค่ะ

### ราศีกันย์ (VIRGO) 24 ส.ค. - 22 ก.ย.

งานยุ่งเขี้ยวค่ะ คุณเป็นคนทำงานเก่ง ถึงขั้นบ้างรุ่นกันเลยทีเดียว จะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานที่สำคัญได้หน้ามากกว่าเดิม แถมมัมก็จะมีเพื่อนร่วมงานเอางานมาให้ช่วยสะสางอยู่บ่อยๆ สะท้อนดาวร้ายที่ทำให้ต้องยุ่งเหยิงออกไปด้วยการแต่งบริเวณโต๊ะทำงานด้วยต้นไม้ปลอมสักต้นก็ดีนะคะ

### ราศีตุล (LIBRA) 23 ก.ย. - 23 ต.ค.

น่าจะต้องเจอสภาวะที่จะถูกชักจูง หรือมีเรื่องจูงใจให้เปลี่ยนงาน แต่ไม่ได้สวยใสหวานเหมือนนักหรือคะ หากต้องการกระตุ้นโชคด้านการงานในปีนี้ คุณต้องเน้นไปที่ทิศใต้ของโต๊ะทำงาน ลองหาเตาตัวน้อยๆ มาวางเพื่อกระตุ้นโชคด้านการงานอันมั่นคง แข็งแกร่ง

### ราศีพิจิก (SCORPIO) 24 ต.ค. - 22 พ.ย.

ดูเหนื่อย และมีเรื่องกดดัน หรือมีเรื่องงานที่คาดหวังกับตัวคุณมากเอการ ประมาณว่างานนี้ขาดคุณไม่ได้ มันจะขาดใจเอาได้ซะงั้นแหละ ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมาขึ้นตรงกับคุณแทบทั้งหมด เรียกได้ว่าได้รับความไว้วางใจจากองค์กรและคนในหน่วยงานมากซะจนคุณอึดอัด สิ่งที่คุณได้รับมอบหมาย คุณจะสะสางงานได้ดี ปีนี้จะต้องได้รับเชิญไปงานสัมมนา หรืองานประชุมครั้งสำคัญ และการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานเด่น ต้องเดินทางบ่อยขึ้น

สำหรับคนราศีพิจิก โต๊ะทำงานควรมีสถูสามเหลี่ยมรูปปิระมิด หรือที่ทับกระดาษแบบแก้วใสรูปสามเหลี่ยมไว้ป้องกันพลังที่เลวร้ายยามดวงตกพุ่งเข้าใส่ตัวคุณ หรือมีตุ๊กตากระจกเพื่อโชของสำคัญ หรือของโชวดังไวดานชาย สวนดานชวาก็ตั้งเครื่องเสียง หรือคอมพิวเตอร์

### ราศีธนู (SAGITTARIUS) 23 พ.ย. - 21 ธ.ค.

โอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนงานมีเด่นเอามากๆ แต่ไหนๆมันช่างติดโน่นติดนี่มากจัง แถมคุณชอบที่จะวางแผนโน่นนั่นไว้เต็มไปหมด ทำงานเหมือนกดดันตัวเองมากไปหน่อย ลองกระตุ้นพลังงานดานบวกที่โต๊ะทำงานด้วยการหามาสวยๆ มาวาง เพื่อให้มีงาน มีเงิน มีผลงานเข้ามาได้ราบรื่นมากขึ้น

### ราศีมังกร (CAPRICORN) 22 ธ.ค. - 20 ม.ค.

โดยรวมจัดว่าดีค่ะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเจ้านายดูหล่นล้าดี เนื่องจากคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง และมีความตั้งใจในการทำงานอันล้นหลาม แต่กับเพื่อนร่วมงานเหี้ยมดูไม่ค่อยจะเขาที่ มีเรื่องถูกใส่ร้าย หรือถูกนินทาบ่อยเขี้ยว สะท้อนเรื่องแยๆ ออกไปด้วยการตั้งไถ่ตัวผู้บนโต๊ะทำงานกันหนอยดีกว่านะคะ

และอย่าไปใส่ใจกับเสียงคนรอบข้างที่ทำให้คุณจิตตกให้มากนักล่ะ

### **ราศีกุมภ์ (AQUARIUS) 21 ม.ค. - 18 ก.พ.**

น่าจะได้พบบทกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ มีการไขว่คว้าหาโอกาสใหม่ๆ หรือการได้รับโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้นกับชีวิตการงานของคุณนะคะ กระตุ้นโชคที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้เป็นด้านบวก โดยการหาปลาโลมาน่ารักๆ มาตั้งไวบนโต๊ะ และให้หาดอกกล้วยไม้สีม่วงแดงมาวางประดับโต๊ะทำงานค่ะ

### **ราศีมีน (PISCES) 19 ก.พ. - 20 มี.ค.**

ดูแลผลงานของคุณให้ดีจ้ะ นะคะ ไม่งั้นคนที่คุณไวใจเค้าอาจจะทำให้คุณผิดหวังเอาได้ ทำให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจเกี่ยวกับหน้าที่การงาน หรือเนื้องานที่คุณทำร่วมกันโดนฉกไปซู่หน้าตาเฉย ต้องรอบคอบให้มากขึ้น และไม่ควรจะไวใจใครมากเกินไป กระตุ้นพลังงานด้านโชคด้วยการหาลูกบอลไฟสีสวยๆ มาวางที่ทำงาน และให้หาดุกตาข้างมาตั้งให้หันหน้าเขาหาคุณ เพื่อเป็นการอัปเกรดดาวอำนาจให้ตัวคุณอีกะลอก

**ข้อมูล : Forward mail**